

ตัวชี้วัดงาน Function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง (Wellness Clinic Center) ณ พื้นที่ตั้ง สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองจังหวัดนนทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์	๔. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์	๑๐. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (HLO)
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
คำนิยาม	ขับเคลื่อน คือ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องให้สอดคล้องกับประสบความสำเร็จ ศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง คือ ศูนย์กลางในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งการ สาธิตบริการ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและให้บริการเกี่ยวกับโรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาในเขตเมือง พื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล ป้องกันตนเอง และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาพะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และจิตวิญญาณ
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง
ค่าเป้าหมาย	จำนวนขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มงานภายในศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง ณ พื้นที่ตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง จังหวัดนนทบุรี
วิธีจัดเก็บข้อมูล	ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มงานภายในศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง ณ พื้นที่ตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง จังหวัดนนทบุรี
แหล่งข้อมูล	สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง จังหวัดนนทบุรี
รายการข้อมูล ๑	ขั้นตอน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)

เกณฑ์การประเมิน

รอบที่ ๒: รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
๑	Assessment : มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของคลินิก	๑	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจสุขภาพเชิงรุก (เชิง ป้องกัน) ในศูนย์สุขภาพครบวงจร เขตเมือง ณ พื้นที่ตั้งสถาบันพัฒนา สุขภาพะเขตเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒	Advocacy : มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนคลินิก	๑	แผนการดำเนินงานในคลินิก : การ จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิง รุก (ตารางการดำเนินงาน)
๓	Implementation : มีการดำเนินการตามแผนการ ขับเคลื่อนคลินิก	๑	ผลการดำเนินงานตามแผนการ ขับเคลื่อนคลินิก หลักฐานเช่น

			ภาพ/รายงานการประชุมบุคลากร ในการทำงาน การทำงานในคลินิก
๔	Output → Good : มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงรุกอย่างน้อย ๒ โปรแกรม และมีผู้รับบริการใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกันอย่างน้อย ๒๕ ราย	๑	หลักฐานโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงรุก(ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน) ๒ โปรแกรม
๕	Outcome : มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงรุกอย่างน้อย ๓ โปรแกรม และมีผู้รับบริการใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกันอย่างน้อย ๕๐ ราย	๑	หลักฐานโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงรุก(ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน) ๓ โปรแกรม
	คะแนนรวม	๕	

หมายเหตุ: กรณีกำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ให้กำหนดในระดับ ๑-๔ ส่วนระดับที่ ๕ กำหนดให้เป็น outcome

เอกสารสนับสนุน :	-			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	ชื่อ	ตำแหน่ง		
	โทรศัพท์	โทรศัพท์มือถือ		
	โทรสาร	อีเมล		
ผู้รายงานตัวชี้วัด	ชื่อ	ตำแหน่ง		
	โทรศัพท์	โทรศัพท์มือถือ		
	โทรสาร	อีเมล		